

Số: 180/SVHTTDL-QLVHDL

Long An, ngày 02 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường công tác quản lý,
hoạt động du lịch trong phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An;
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công điện số 389/CD-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT và DL) về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 409/UBND-VHXXH ngày 24/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh, bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Tính đến ngày 02/02/2020, có 14.551 người được xác nhận đã nhiễm vi rút Corona và số lượng người chết vì bệnh này là 304 người, đến nay trên địa bàn cả nước đã ghi nhận 07 trường hợp mắc bệnh. Tổ chức Y tế thế giới nhận định trong thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm mới vi rút Corona tại các quốc gia khác do có giao lưu đi lại, du lịch và làm việc tại các quốc gia hiện đang có dịch bệnh.

Để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lan truyền vào Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở chú trọng và thực hiện các vấn đề sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương và chính quyền cơ sở tập trung kiểm soát các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn (các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch). Nếu doanh nghiệp nào có phục vụ du khách Trung Quốc thì phải chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển.

Nghiên cứu tham mưu UBND cấp huyện thành lập các chốt kiểm dịch tại các khu, điểm du lịch nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến những vùng có dịch. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

Tích cực tuyên truyền vận động công chức, viên chức và người lao động thường xuyên theo dõi thông tin và những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế phát hành các tài liệu, pa nô, áp phích tuyên truyền, cảnh báo dịch bệnh để phổ biến rộng rãi đến các khu vui chơi giải trí, khu vực đông dân cư...

3. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Cục Y tế dự phòng (www.vncdc.gov.vn) để thông báo cho khách du lịch có biện pháp phòng tránh thích hợp do ngành y tế hướng dẫn. Nếu thấy trường hợp khách du lịch (đặc biệt là khách Trung Quốc) có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

Các khu điểm du lịch tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người. Xem xét khả năng tạm ngưng hoạt động tham quan hoặc tạm ngưng đón khách Trung Quốc tại các khu điểm du lịch.

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

Các cơ sở kinh doanh du lịch có phục vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm khi phục vụ khách để phòng tránh lây lan dịch bệnh, nhất là các tháng trong mùa du lịch cao điểm.

Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch phải thường xuyên vệ sinh cơ sở kinh doanh, các thiết bị vật dụng trong cơ sở bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn khác; tăng cường thông khí bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế ở địa phương để thực hiện phòng, chống dịch.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ VH, TT và DL theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TXKT, TPTA (phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLVHDL;
- Lưu: VT, QLVHDL.

Phuong

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Dũng